

Thư Số 158 Gửi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa

Tôi là người Việt Nam. Chào đời năm 1930 tại Đại Ngãi, quận Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Phục vụ quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ ngày 12/5/1954 đến Giờ Thứ 25 ngày 30/4/1975. Sau ngày tang thương này, nhóm cầm quyền Việt Cộng đẩy tôi -và đồng đội của tôi- vào trại tập trung Long Giao (Long Khánh) ngày 14/6/1975, chuyển đến trại tập trung Suối Máu (Biên Hòa) tháng 10/1975 trên đất Nam, chuyển đến trại tập trung Yên Bái (Hoàng Liên Sơn) trên đất Bắc ngày 16/6/1976, chuyển xuống trại tập trung Nam Hà (Hà Nam Ninh) tháng 4/1978, ra khỏi trại tập trung ngày 9/9/1987 về đến nhà ở Sài Gòn chiều ngày 12/9/1987. Rời khỏi Việt Nam ngày 29/3/1991 trong đợt HO5 sang Thái Lan làm thủ tục, và chiều ngày 5/4/1991 đặt chân đến Hoa Kỳ tị nạn Việt Cộng. Tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam khi Việt Cộng độc tài còn cai trị quê hương tôi.

Tuy tên Quốc Gia và Quân Lực mà tôi phục vụ không còn nữa, nhưng **linh hồn trong quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ vẫn nguyên vẹn trong tôi, và tôi không bao giờ quên chuỗi tội ác mà các nhóm cầm quyền Việt Cộng gây ra cho Dân Tộc và Tổ Quốc từ ngày 2/9/1945 đến nay.**

Ước mơ của tôi là được trở về Việt Nam sống trên quê hương cội nguồn của mình dưới chế độ dân chủ tự do. Vì vậy mà ước mơ đó luôn thúc đẩy tôi chọn lọc các tin tức và đưa vào nội dung này, giúp Các Anh và những thành phần yêu chuộng dân chủ tự do có nét nhìn rộng hơn và rõ hơn, về chế độ độc tài + gian trá + tự cao + tham nhũng, và những sự kiện trên thế giới liên quan trực tiếp lẫn gián tiếp đến mục tiêu ngăn chặn tham vọng thống trị thế giới của Trung Cộng, mà Hoa Kỳ và một số quốc gia phát triển đang thực hiện.

Khi nhóm cầm quyền Việt Cộng suy yếu đến hỗn loạn, hoặc Trung Cộng bị suy yếu đến mức mà nhóm cầm quyền Việt Cộng không thể dựa được nữa, đó là cơ hội cho Các Anh và toàn dân đứng lên giành lại Quyền Làm Người của mình, nối tiếp dòng lịch sử oai hùng của dân tộc từ ngàn năm trước.

Hãy nhớ, Các Anh là Người Lính trong Quân Đội gắn liền với hai chữ “Nhân Dân”, phải hiểu là Các Anh có trách nhiệm bảo vệ Nhân Dân, bảo vệ Tổ Quốc, **vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn**, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử. Ngay cả Cộng Sản Quốc Tế là Liên Xô như đang chờ nắm quyền thống trị thế giới vô sản, đã phải sụp đổ từ đầu năm 1991 vì bản chất độc tài độc ác của cộng sản. Cộng sản Liên Xô sụp đổ, kéo theo nhóm quốc gia cộng sản vùng Đông Châu Âu cùng sụp đổ.

Chưa hết, Các Anh hãy nhớ lại vào nửa thế kỷ trước đó, phát xít Đức bắt đầu chiến tranh xâm lăng Ba Lan từ tháng 10/1939 và chiếm gần hết Châu Âu, trong khi phát xít Nhật bắt đầu chiến tranh với Hoa Kỳ từ tháng 12/1941 và chiếm gần hết các quốc gia vùng Đông Nam Châu Á, nhưng đến nửa cuối năm 1945 thì cả Đức lẫn Nhật phải gục ngã -vì họ là chế độ độc tài với tham vọng thống trị thế giới, không thể tồn tại dài lâu- trước thế giới tự do do Hoa Kỳ dẫn đầu. Và nội dung tôi gửi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Xin nói thêm cho rõ. Với những bài văn bài thơ của các tác giả ở trong nước, tôi xin sử dụng chữ viết truyền thống thay thế chữ viết thời Việt Cộng, ngoại trừ những nhóm chữ thời Việt Cộng mà tôi không hiểu nghĩa.

Với lá thư này, tôi tóm lược những bản tin liên quan đến:

1. Biển Đông trước và trong ngày bầu cử của Tổng Thống Hoa Kỳ.
2. Hội nghị thượng đỉnh Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á - Thái Bình Dương.
3. Tặng cường phối hợp giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản và Australia.
4. Nhiều tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.



1. Biển Đông trước và trong ngày bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ.

Ngày 31/10/2024, Trung Cộng tuyên bố rằng: “Hai hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và Sơn Đông lần đầu tiên diễn tập chung trên Biển Đông”.

Ngày 4/11/2024, ngay trước ngày Hoa Kỳ bầu cử, Trung Cộng điều động hàng không mẫu hạm Sơn Đông vào vùng biển Philippines, thách thức Hoa Kỳ trong khi Hoa Kỳ bận rộn với bầu cử, rõ ràng là Trung Cộng cố tình gia tăng áp lực vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ.

(HKMH Sơn Đông vào vùng biển Philippines)

Ngày 5/11/2024, cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ diễn ra tốt đẹp với đảng Cộng Hòa chiến thắng, và đảng Dân Chủ thừa nhận thất bại, trong khi Trung Cộng chờ đợi sự hỗn loạn giữa hai đảng Dân Chủ với Cộng Hòa, nhưng điều đó không xảy ra làm cho Trung Cộng thất vọng.

Cùng ngày 5/11/2024, Trung Cộng công bố trình diễn phi cơ tiêm kích J-35A trong cuộc triển lãm hàng không tại Chu Hải từ ngày 12 đến 17/11/2024. Trước đây, Không quân Trung Cộng ra mắt J-35 một cách lặng lẽ, nhưng lần này lại ra mắt đúng vào ngày bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ, mang ý nghĩa đối kháng với Hoa Kỳ.

Nhưng Hoa Kỳ đã có kế hoạch và đáp trả **ngay trong đêm 5/11/2024**, bằng cách thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa Minuteman 3, trong khi điều động một Hàng Không Mẫu Hạm vào Biển Đông, và một Hàng Không Mẫu Hạm khác trên đường đến Biển Đông, sẽ cùng với các chiến hạm của Hải Quân Nhật Bản và Hải Quân Đại Hàn phối hợp tập trận. Đây là sự đối đầu quân sự do Trung Cộng gây ra trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Ông Thẩm Châu (沈舟) -chuyên gia các vấn đề thời sự Trung Cộng- có bài bình luận như sau:

“Những hành động khiêu khích của Trung Cộng ở Biển Đông là một hành động sai lầm trong giai đoạn chuyển giao quyền lực ở Hoa Kỳ. Một tính toán “không biết mình là ai”, có thể sẽ đẩy Trung Cộng vào cái thế phải đối đầu với liên minh Hoa Kỳ + Đại Hàn + Nhật Bản + Ấn Độ”.

“Hoa Kỳ có vị Tổng Thống mới -chính sách của vị Tổng Thống này rất mạnh đối với Trung Cộng- vậy mà Trung Cộng chẳng những không có ý định hòa dịu, lại còn gia tăng hành động khiêu khích đối đầu. Đây có thể là một kế hoạch mà quân đội Trung Cộng nhận lệnh từ ông Tập Cận Bình nên đã chuẩn bị từ lâu, nhưng không ngờ rằng, kết quả bầu cử của Hoa Kỳ diễn ra tốt đẹp và nhanh chóng. Tổng Thống sắp mãn nhiệm kỳ, mời Tổng Thống vừa đắc cử đến Tòa Bạch Ốc để thảo luận việc chuyển giao quyền lực”.

“Trong khi các phương tiện truyền thông của Trung Cộng cố gắng bôi bẩn cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, nhằm mục đích gây chia rẽ và mong muốn Hoa Kỳ rơi vào hỗn loạn trong cuộc bầu cử vừa qua. Tuy nhiên, ông Donald Trump đã giành chiến thắng với lợi thế rõ ràng, đảng Dân Chủ cũng như đảng Cộng Hòa đều vui vẻ chấp nhận sự thật, và được nhiều quốc gia trên thế giới gửi lời chúc mừng ngay sau khi ông tuyên bố đắc cử, trong khi lời chúc mừng của Trung Cộng khá muộn màng, có thể vì ông Tập cảm thấy thất vọng”.

Vấn ông Thẩm Châu: “Ngày 7/11/2024, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ phát đi một tuyên bố của Bộ Trưởng Austin, nhấn mạnh rằng:

“Quân đội Hoa Kỳ luôn sẵn sàng thực hiện các lựa chọn chính sách của vị Tổng Tư Lệnh, và tuân thủ mọi mệnh lệnh hợp pháp trong hệ thống chỉ huy, với nhiệm vụ bảo vệ nền Cộng Hòa, và bảo vệ quyền lợi của tất cả công dân Hoa Kỳ theo đúng Hiến Pháp với tinh thần chuyên nghiệp, nhưng vẫn xa rời chính trường. Đồng thời sát cánh với các đồng minh hợp tác với Hoa Kỳ trong mục đích tăng cường an ninh ”.

“Quân đội Hoa Kỳ phục vụ quốc gia dân tộc, không thuộc về bất kỳ đảng chính trị nào, càng không thuộc về một cá nhân nào, điều này là điều mà Trung Cộng khó có thể tưởng tượng. Vào thời gian này, Trung Cộng cố tình khiêu khích, trong khi chúng tôi đã có chiến lược và chuẩn bị kế hoạch ứng phó”.

“**Lúc 23 giờ 01 phút tối 5/11/2024**, quân đội Hoa Kỳ thử nghiệm một tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III được trang bị nhiều đầu đạn có khả năng tái nhập, đồng thời đã cho trình diễn một phi cơ chỉ huy và liên lạc E-6B Mercury, đây là loại phi cơ sử dụng để gửi chỉ thị đến các tàu ngầm hạt nhân mang hỏa tiễn đạn đạo của quân đội Hoa Kỳ. Khi cuộc bỏ phiếu bầu cử tại Hoa Kỳ kết thúc, nhưng kết quả kiểm phiếu vẫn chưa được công bố, quân đội Hoa Kỳ đã nhanh chóng gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ của Hoa Kỳ, trước mắt là Trung Cộng”.

Theo thông cáo báo chí của **Bộ Tư Lệnh Chiến Lược Hoa Kỳ**, cho biết:

“Cuộc thử nghiệm này đã chứng minh sức mạnh hạt nhân của Hoa Kỳ luôn luôn trong tình trạng báo động 24 giờ/ngày để bảo vệ quốc gia, có khả năng đối phó với các mối đe dọa của thế kỷ 21, đồng thời mang lại sự an tâm cho các đồng minh của Hoa Kỳ. Các cuộc thử nghiệm tương tự đã diễn ra hơn 300 lần trước đây, nhưng thử nghiệm này có ý nghĩa rằng, nếu Tổng Thống ra lệnh, chúng tôi sẽ ngay lập tức tham chiến với toàn bộ khả năng của chúng tôi”.

“Bộ Tư Lệnh Không Quân Hoa Kỳ, có ba liên đội hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, và toàn bộ lực lượng oanh tạc cơ ném bom, gồm oanh tạc cơ B-1, B-2, B-52, và dự án B-21. Chiến lược của quân đội Hoa Kỳ, luôn lường trước các hành động khiêu khích có thể xảy ra từ Trung Cộng, và sẵn sàng đọ sức với đối phương”.

Bắc Hàn tham chiến với Nga gây thêm khó khăn cho Trung Cộng.

“Trước cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, Bắc Hàn điều động 12.000 quân tham gia vào cuộc chiến Nga tấn công Ukraina. Hành động này cũng có thể nhắm vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, vì Bắc Hàn đang tìm sự cân bằng với một bên là Trung Cộng và một bên là Nga, đồng thời muốn thu hút sự chú ý của Hoa Kỳ để tạo cơ hội tiếp xúc với Hoa Kỳ. Nhưng hành động của Bắc Hàn lại dẫn đến tình hình bất ổn khu vực Đông Bắc Á, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ giữa quân đội Hoa Kỳ với Nhật Bản và Đại Hàn”

Năm 2023, Ấn Độ tổ chức hội nghị G20, ông Tập Cận Bình không tham dự vì ông không ủng hộ Ấn Độ. Nhưng, **năm 2024 này**, Trung Cộng đột ngột thay đổi thái độ, đưa ra nhượng bộ và ông Tập được gặp Thủ Tướng Ấn Độ lần đầu tiên sau 5 năm im lặng, vì cuộc xung đột dữ dội giữa quân đội Trung - Ấn hồi tháng 6/2020 tại thung lũng Galwan, cả hai bên đều thiệt hại”.

Ngày 21/10/2024, lần đầu tiên Ấn Độ tiết lộ rằng: “Ấn Độ và Trung Cộng đã đạt được một thỏa thuận về tuần tra liên quan đến tranh chấp biên giới trên dãy Himalaya, điều này sẽ giúp giải quyết xung đột kể từ năm 2020”.

Ngày 22/10/2024, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Cộng xác nhận thỏa thuận này dưới sự truy hỏi của các phóng viên, nhưng từ chối cung cấp chi tiết.

Ngày 23/10/2024, ông Tập Cận Bình gặp Thủ Tướng Ấn Độ Modi tại hội nghị BRICS, và **truyền thông Trung Cộng** loan tin: “Hai bên đã đạt được những điểm quan trọng, và hy vọng thúc đẩy bang giao giữa hai quốc gia sớm trở lại bình thường”. **Truyền thông Ấn Độ** xác nhận rằng: “Hầu hết các lực lượng tiền tuyến của hai bên đã rút lui khỏi khu vực biên giới có tranh chấp ở phía Bắc Himalaya”.

Trong thời gian tranh cử, ông Donald Trump từng tuyên bố rằng: “Nếu Trung Cộng tấn công Đài Loan thì quân đội Hoa Kỳ sẽ ném bom xuống Bắc Kinh, thủ đô của Trung Cộng”.

“**Ngày 3/11/2024**, chiến đấu cơ của Hoa Kỳ + Nhật Bản + Đại Hàn, ba bên cùng diễn tập với oanh tạc cơ B1-B của Hoa Kỳ, vừa răn đe Bắc Hàn, và vừa răn đe Trung Cộng. vì khu vực diễn tập không kích mô phỏng của ba nước nhằm vào Bắc Hàn, không cách xa Bắc Kinh bao nhiêu, điều này chắc chắn khiến Trung Cộng cảm thấy lo lắng”.

Vấn bình luận của ông **Thẩm Châu**:

“Gần đây, hành động của Trung Cộng bao vây và chạm với các tàu Philippines dường như đã giảm bớt, có lẽ Trung Cộng đã nhận ra rằng những khiếu nại trước đó đối với Philippines đã mang lại kết quả đáng ngại, vì **quân đội Hoa Kỳ + Nhật Bản + Australia** đang tăng cường hợp tác với Philippines, tổ chức các cuộc tuần tra chung, trong khi **chiến hạm của Canada và Đại Hàn** cũng thường xuyên xuất hiện trên Biển Đông, và **hàng không mẫu hạm của Italy** cũng đã từng đến Biển Đông. Chính vì hành động trấn áp của Trung Cộng đã thúc đẩy Philippines có thêm nhiều đồng minh, nhất là quân đội Hoa Kỳ tiếp tục đưa hòa tiến đến bố trí tại Philippines để bảo vệ quốc gia này”.

“Trung Cộng cũng cố gắng thực hiện phương pháp tương tự đối với các quốc gia khác trong khối Đông Nam Á, nhưng rõ ràng đã gặp sự phản đối. Ngày 31/10/2024, Việt Nam đã phản đối Trung Cộng bắt giữ ngư dân và tàu cá của họ đánh bắt cá khu vực gần quần đảo Hoàng Sa. Dù Bộ Ngoại Giao Trung Cộng phát ngôn với lời lẽ mạnh mẽ, nhưng có thể họ đã giải quyết trong bí mật. Trung Cộng rất lo ngại nhóm cầm quyền Việt Cộng sẽ phản

ứng như Philippines và nghiêng về phía Hoa Kỳ, vì vậy mà gần đây ông Lý Cường và ông Trương Hựu Hiệp đã có hai chuyến thăm Việt Nam.

"Ngày 7/11/2014, Hoa Kỳ thông báo: "Khu trục hạm lớp Arleigh Burke mới nhất sắp được đưa vào sử dụng. Có 73 Khu trục hạm lớp Burke đang hoạt động, trong tổng số 94 chiếc theo kế hoạch hiện đang được đóng và 8 chiếc nữa. Hiện còn 9 tuần dương hạm lớp Ticonderoga đang hoạt động. Hải Quân Hoa Kỳ còn phối hợp với Hải Quân Nhật Bản và các đồng minh khác nữa, cùng bảo vệ an ninh trong vùng".

"Trung Cộng có 25 khu trục hạm 052D và 8 khu trục hạm 055 hiện đang hoạt động; với số lượng này không đủ nên phải sử dụng những khu trục hạm 054A loại cũ, trong khi đang đóng chiếc hàng không mẫu hạm thứ ba. Về tiềm thủy đình hạt nhân, khoảng cách giữa Trung Cộng với Hoa Kỳ là quá xa. Vì vậy mà những tính toán và hành động của Trung Cộng đối với ước tính hỗn loạn trong cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, là một kế hoạch sai lầm nguy hại, trước sức mạnh chiến lược đối đầu của Hoa Kỳ, và các đồng minh của Hoa Kỳ trong vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương". (tóm lược bài của Bảo Thu trong e-mail tmloan@... ngày 12/11/2024)

2. Hội nghị thượng đỉnh Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á - Thái Bình Dương.

Ngày 16/11/2024, nhân hội nghị thượng đỉnh APEC tại thủ đô Lima, Péru, Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình gặp riêng Tổng Thống Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm Joe Biden.

Trong cuộc gặp này, **ông Tập Cận Bình** đã nêu lên "4 lần ranh đỏ" là 4 hồ sơ "Đài Loan + Dân chủ và nhân quyền + Hệ thống chính trị & kinh tế + Những lợi ích của sự phát triển của Trung Cộng", mà **Hoa Kỳ không nên vượt qua**.

Trong khi đó, **ông Joe Biden** cảnh báo sự cạnh tranh giữa hai quốc gia, **nếu Trung Cộng có hành động chệch hướng sẽ biến thành một cuộc xung đột không thể tránh khỏi**.

Hãng tin AFP trích dẫn từ đài CCTV của Trung Cộng nhấn mạnh: "Với lần ranh đỏ gồm 4 hồ sơ nêu trên, là những mắt lưới bảo vệ an toàn quan trọng trong bang giao giữa Trung Cộng với Hoa Kỳ".

Với hồ sơ Biển Đông, **ông Tập Cận Bình** lưu ý rằng: "Hoa Kỳ không nên can thiệp vào các tranh chấp song phương (...) và không dung túng hay ủng hộ các hành động khiêu khích. Chúng tôi sẽ nỗ lực để có một thời gian chuyển đổi sang hòa dịu với ông Donald Trump, tân Tổng Thống Hoa Kỳ".

Trong khi **Tổng Thống Joe Biden** cũng lưu ý rằng: "Điểm thiết yếu là đôi bên cần duy trì các đối thoại để tránh những sai lầm trong tính toán, và bảo đảm cạnh tranh song phương không biến thành xung đột".

Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Lima, Peru, đã khép lại ngay trong ngày 16/11/2024, với tấm hình có tính biểu tượng về tương quan Hoa Kỳ - Trung Cộng trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trước thềm nhiệm kỳ của tân Tổng Thống Donald Trump.

Từ Lima, Peru, **thông tin viên Martin Chabal** nhận định:

"Trung Cộng và Hoa Kỳ đang tranh giành ảnh hưởng trong vùng. Đây là khu vực chiếm đến 60% GDP toàn cầu, và khu vực này có vai trò chiến lược đối với Hoa Kỳ lẫn Trung Cộng, vì vậy mà Hoa Kỳ cũng như Trung Cộng đều muốn giữ các quốc gia hợp tác với

minh, và hội nghị thượng đỉnh APEC lần này là cơ hội để đạt được những thỏa thuận song phương mới, vì khu vực này rất có thể sẽ chuyển sang giai đoạn mới khi ông Donald Trump nhận chức Tổng Thống Hoa Kỳ vào tháng 1/2025.

“Hãy nhớ lại. Trong nhiệm kỳ Tổng Thống 2017 - 2020, Tổng Thống Donald Trump nổi tiếng về chính sách biệt lập và rất mạnh tay chống Trung Cộng. Và do tương lai của Hoa Kỳ trên trường quốc tế dường như khó đoán định, nên Trung Cộng tìm cách chiếm thế thượng phong trong bang giao quốc tế. Chỉ riêng bức ảnh bé mạp, đã cho chúng ta thấy rất rõ điều này. Đó là Chủ tịch Tập Cận Bình đứng cạnh Tổng Thống Peru ở hàng trước, trong khi Tổng Thống Joe Biden đứng ở hàng sau cùng và phía ngoài cùng.

(Hình chụp lúc hội nghị bế mạc)

“Vội lại trong tuần qua, điểm nổi bật của hội nghị thượng đỉnh APEC là lễ khánh thành hải cảng của Trung Cộng tại Chancay, Peru, cửa ngõ mới cho các sản phẩm của Trung Cộng sẽ nhập vào Nam Mỹ”. (tóm lược bài của Thùy Dương trong e-mail diendantuoihac@ ... ngày 17/11/2024)



3. Tăng cường phối hợp giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản và Australia.

Ngày 17/11/2024, Bộ Trưởng Quốc Phòng Australia Richard Marles, cho biết: “Trong mục đích thắt chặt hợp tác quân sự, quân đội Nhật Bản sẽ thường xuyên điều động quân đội đến miền Bắc Australia, trong khuôn khổ hợp tác quân sự ba bên là Hoa Kỳ + Nhật Bản + Australia, sẵn sàng đối phó với mọi hành động gây bất ổn hoặc hành động cưỡng ép bất cứ từ quốc gia nào”.

Trong buổi họp báo trực tuyến sau lần đối thoại thứ 14 giữa ba bên, Bộ Trưởng Quốc Phòng Australia cho biết: “Lữ Đoàn lưu động nhanh của Nhật Bản sẽ đến hải cảng Darwin -cực Bắc Australia- và sẽ phối hợp với Hoa Kỳ và Australia, huấn luyện thực tập thường xuyên, giúp tăng cường kế hoạch quốc phòng của Australia”. Theo thỏa thuận, 2.000 Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ hiện diện tại Darwin với thời gian 6 tháng mỗi năm” .



(Thủ Tướng Nhật Bản Fumio Kishida, cùng Ngoại Trưởng Australia Penny Wong, và Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, trong cuộc gặp tại Tokyo, Nhật Bản ngày 29/07/2024. AP)

Theo hãng tin Reuters: “Quân đội Nhật Bản hiện diện thường xuyên tại hải cảng Darwin còn có ý nghĩa đặc biệt, vì Darwin là căn cứ chính của lực lượng đồng minh trong Thế Chiến II, và đã bị quân Nhật ném bom dữ dội”

“Ông Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, tin rằng: “Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Australia các năng lực được nêu trong thỏa thuận AUKUS, trong đó có tiềm thủy đình hạt nhân. Ông cũng trấn an các đồng minh rằng, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đang tập trung vào sự chuyển tiếp suông sẽ và hiệu quả cho chánh phủ của tân Tổng Thống Donald Trump”.

“Hoa Kỳ + Nhật Bản + Australia, đều quan tâm đến sức mạnh quân sự của Trung Cộng ngày càng gia tăng, là mối đe dọa các quốc gia trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Tháng 9/2024 vừa qua, quân đội Trung Cộng đã phóng một hỏa tiễn liên lục địa ở Thái Bình Dương, khiến nhiều nước trong vùng quan tâm lo ngại. Tại cuộc họp ba bên gần đây nhất ở Singapore hồi tháng 6/2024, Nhật Bản + Hoa Kỳ + Australia, đều bày tỏ sự quan tâm về an ninh ở biển Hoa Đông, và phản đối mọi hành động đơn phương gây bất ổn. Hàm ý nói đến Trung Cộng”. (tóm lược bài Thu Hằng trong e-mail diendantuoihac@ ... ngày 17/11/2024)

Tóm tắt chung.

Các quốc gia khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương có chung một quốc gia luôn thù địch là Trung Cộng, vì mục đích của Trung Cộng là luôn luôn tìm cách gây áp lực, khống chế, để từng bước đạt đến sự thống trị khu vực, và thống trị thế giới, dù miệng lưỡi lúc nào cũng ra vẻ như thân thiện trong bang giao. Vì vậy mà Hoa Kỳ -dù là Tổng Thống Joe Biden hay Tổng Thống Donald Trump- vẫn áp dụng chiến lược bảo vệ Hoa Kỳ, và góp phần bảo vệ các quốc gia đồng minh.



4. Các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.

Bộ Tài Nguyên & Môi Trường vừa công bố bài nghiên cứu vùng đồng bằng sông Cửu Long, cho thấy:

“Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt rất có thể sẽ xảy ra trong 6 tháng tới tại một số tỉnh, là “Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Long An, và tỉnh Vĩnh Long, do nước biển xâm nhập sâu vào nội địa. Ảnh hưởng tại từng tỉnh như sau:

Tỉnh Tiền Giang. Nước mặn có thể xâm nhập sâu ở các sông lớn như: Sông Tiền, nhánh cửa Tiểu và cửa Đại. Sông Vàm Cỏ Tây và kênh Chợ Gạo, nhưng thấp hơn năm 2023 - 2024, ảnh hưởng đến 4 huyện Tân Phú Đông, Gò Công Đông, Gò Công Tây, Chợ Gạo và thành phố Gò Công.

Tỉnh Bến Tre. Nước mặn có thể xâm nhập hầu hết trên các sông lớn như: “Sông Tiền, nhánh cửa Đại, và sông Hàm Luông nhưng thấp hơn năm 2023 - 2024. Nước mặn có thể gây ảnh hưởng đến các khu vực dọc sông Hàm Luông thuộc các huyện Bình Đại, Giồng Trôm, Ba Tri, Mỏ Cày Nam, và huyện Thạnh Phú.

Tỉnh Trà Vinh. Nước mặn xâm nhập hầu hết trên sông Cỏ Chiên và Sông Hậu, nhưng thấp hơn năm 2023 – 2024, ảnh hưởng đến các huyện: Cầu Kè, Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang, Càng Long, Duyên Hải, và thành phố Trà Vinh.

Tỉnh Sóc Trăng. Các sông nội đồng ít có khả năng bị nhiễm mặn. Độ mặn cao thường xuất hiện trên các sông bên ngoài, là sông Mỹ Thanh và Sông Hậu, đến vị trí các cống ngăn mặn. Khu vực ảnh hưởng chính là các huyện Long Phú, Trần Đề, Mỹ Xuyên, Cù Lao Dung, và thành phố Vĩnh Châu.

Tỉnh Hậu Giang. Độ mặn khá cao trên sông Cái Lớn (giáp Kiên Giang), sông Xẻo Chít (giáp Bạc Liêu) tại khu vực huyện Long Mỹ, và thành phố Vị Thanh.

Tỉnh Bạc Liêu. Độ mặn khá cao trên các sông bên ngoài là sông Bạc Liêu và sông Gành Hào. Độ mặn trên các sông và kênh đào trong khu vực Quản Lộ và Phụng Hiệp, ảnh hưởng đến các huyện Hồng Dân, Phước Long, Đông Hải, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu.

Tỉnh Cà Mau. Độ mặn khá cao trên sông Ông Đốc, sông Gành Hào, kênh Phụng Hiệp. Hầu hết các huyện và thành phố thuộc tỉnh, đều ảnh hưởng nước nhiễm mặn thường xuyên.

Tỉnh Kiên Giang. Độ mặn khá cao ở hầu hết các sông thuộc các huyện U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, An Biên, và huyện An Minh.

Tỉnh Long An, bị nước biển xâm nhập theo dòng sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, ảnh hưởng đến 3 huyện Cần Đước, Cần Giuộc, và Tân Trụ.

Tỉnh Vĩnh Long, với độ mặn khá cao có thể ảnh hưởng tới huyện Vũng Liêm.

Bộ Tài Nguyên & Môi Trường nhận định: "Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt một số khu vực thuộc một số tỉnh, đặc biệt là các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Long An, và Vĩnh Long, là do xâm nhập mặn. Các công trình thủy lợi và các công trình cung cấp nước chưa hoàn chỉnh, cũng góp phần làm cho nước biển xâm nhập sâu vào nội địa.

Ngoài ra, còn có tình trạng một số khu vực chưa được đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng để phục vụ nước cho sản xuất, sinh hoạt do nằm tại vùng sâu, vùng xa, nhất là các gia đình sống rải rác tại các huyện Tri Tôn, Thoại Sơn, Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang. (tóm lược bài của Ngọc Huyền trong e-mail quanghuy95.pr@ ngày 27/11/2024)

Theo báo cáo dài 350 trang của Phòng Thương Mại & Kỹ Nghệ công bố ngày 14/12/2023 tại Cần Thơ, về kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long hằng năm, thì vùng này vào năm 2013 có 17.300.000 cư dân. Nhưng từ năm 2014 đến năm 2023 (10 năm), đã có ít nhất là 1.300.000 cư dân rời khỏi vùng này để kiếm sống.

Tiến Sĩ kinh tế Vũ Thành Tự Anh -Giám Đốc Trường Chính Sách Công & Quản Trị Fulbright- nhận định:

"Thực trạng người dân miền Tây di cư nhiều, vì vùng này chịu ảnh hưởng khá nặng về biến đổi khí hậu làm cho nước biển xâm nhập sâu vào nội địa, sạt lở liên tục tại nhiều nơi, ngập lụt liên miên, và ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng. Thêm nữa, là hệ thống cấu trúc kinh tế chưa hoàn chỉnh, nhân lực thì hạn chế, năng suất lao động thấp, hạ tầng giao thông rời rạc, khiến vùng đất này chưa phát triển được như mong muốn. Vì vậy mà kinh tế nơi đây không còn hấp dẫn như trước, buộc người ta phải di dời tìm đất sống".

Một số chuyên gia cho rằng: "Vi những yếu tố đột biến nói trên, dân số vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục giảm, và ước tính đến năm 2030 -trong 6 năm tới- dân số vùng đồng bằng này sẽ còn dưới 17.000.000 người. Điều này có nghĩa là một lượng người tương đương dân số một tỉnh, sẽ tiếp tục rời nơi đây".

“Báo cáo cũng cho thấy vai trò kinh tế của miền Tây giảm dần so với các vùng khác, đóng góp vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm mạnh. Năm 1990, GDP của thành phố hồ chí minh chỉ bằng 2/3 so với miền Tây, nhưng 20 năm gần đây, tỷ lệ này hoàn toàn đảo ngược, và sẽ còn tiếp tục.

“Định hướng chiến lược phát triển của đồng bằng sông Cửu Long cần chú trọng đến bền vững dài lâu, thay vì những lợi ích trước mắt. Cần chú trọng sản xuất theo nhu cầu thị trường, thay vì sản xuất theo thuần túy, cần linh hoạt thay vì cứng nhắc, áp đặt. Xuất cảng gạo, không đồng nghĩa với an ninh lương thực. Cần kết nối với thành phố Sài Gòn, và các tỉnh vùng đông bắc, bắc, tây bắc Sài Gòn, để sản xuất theo nhu cầu.

“Đồng bằng sông Cửu Long, với diện tích 3.000.000 mẫu tây thuộc 13 tỉnh và thành phố. Đây là vùng kinh tế quan trọng của Việt Nam, góp 17,7% GDP của cả nước. Toàn vùng có hơn 55.000 doanh nghiệp hoạt động. Năm 2019, vùng này đóng góp 54% sản lượng lúa, 70% sản lượng nuôi trồng thủy sản, và 60% lượng trái cây cả nước”. (tóm lược bài viết “vùng đồng bằng sông Cửu Long” trên Google)

Tóm tắt. Theo nhận định của một số chuyên gia, thì những kế hoạch của Việt Cộng nhằm phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ chú trọng đến lợi ích trước mắt, mà không chú trọng đến mục tiêu chiến lược dài lâu. Chỉ một góc cạnh đó thôi, đã cho thấy kiến thức của nhóm cầm quyền Việt Cộng không tương xứng với chức vụ và quyền lực trong tay họ. Xã hội gọi đó là “kiến thức Việt Cộng”, không thể nào so sánh được với kiến thức của người tự do đúng nghĩa.

Kết luận.

Sau 10 năm sống trong các khu rừng Việt Nam, 20 năm cầm quyền trên lãnh thổ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và hơn 49 năm cầm quyền trên toàn cõi Việt Nam, **Việt Cộng** đã nhận chìm người dân trong một xã hội vô cảm với chính sách giáo dục đối trá trong học đường, và một chính sách tuyên truyền đối trá trong xã hội. Đó là sự thành công của ông hồ chí minh **-con người tàn độc nhất trong dòng lịch sử Việt Nam-** và các nhóm cầm quyền tàn độc nối tiếp đến nay.

Tôi vẫn hiểu rằng, xã hội Việt Nam ngày nay có **nhều nhà cao cửa rộng**, nhưng xây cất hỗn loạn làm mất cảnh quang của đô thị, **đường sá nhiều hơn** nhưng mau sứt lún sạt lở và cầu sập, **xe cộ cũng nhiều hơn** nhưng chạy hỗn loạn trên đường phố, và con người **có ăn có mặc đẹp đẽ hơn** thời bần cùn với tem phiếu vì đất nước trong thời bình, **nhưng lòng nhân ái của con người cùng với nếp sống văn hoá văn minh lịch sự trong dòng lịch sử ngàn năm đã biến mất!**

Nói chung, sự phát triển thời Việt Cộng là phát triển theo quyền lực để tham nhũng, và kiến thức của các nhóm cầm quyền các cấp muốn làm gì thì làm để thu lợi ích riêng tư, trong khi **lòng nhân ái** bên trong mỗi con người chẳng những không phát triển mà **ngày càng nhỏ lại**, nhỏ đến mức hầu như không còn chỗ chứa “đạo đức, sự thật, tình thương,... thậm chí đến những lời xin lỗi hay tiếng nói cảm ơn của người lịch sự khi tiếp xúc với nhau cũng cạn kiệt”.

Vậy, Các Anh hãy đứng lên, cùng đứng lên, dân tộc sẽ đứng lên cạnh Các Anh, cùng giành lại Quyền Làm Người của mình. **Các Anh không đứng lên, sẽ không bao giờ có quốc gia nào đến Việt Nam giành lại Quyền Làm Người giùm Các Anh đâu.**

Vì vậy, Các Anh phải nhớ rằng, “**Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng, mà chính dân tộc Việt Nam phải tranh đấu, và Các Anh là thành phần nòng cốt trong cuộc tranh đấu này**”, trong khi Cộng Đồng chúng tôi tị nạn Việt Cộng tại hải ngoại có nhiều điều kiện thuận lợi, với nhiều cách vận động những quốc gia phát triển giúp Các Anh và đồng bào làm nên lịch sử.

Và Các Anh cũng đừng bao giờ quên rằng: “**Tự do**, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có **dân chủ**, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu, vì **Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng**.”

Texas, ngày 1 tháng 12 năm 2024

Phạm Bá Hoa

Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại:
<http://www.vietnamvanhien.org/phambahoa.html>

www.vietnamvanhien.net

